

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสวาท หงษ์อินทร์	ส.อบต.ไผ่ ม.๓	สวาท หงษ์อินทร์	
๒	นายประดับ อรรคบุตร	รองประธานสภาฯ	ประดับ อรรคบุตร	
๓	นายวีระ จันทะพันธ์	ส.อบต.ไผ่ ม.๘	วีระ จันทะพันธ์	
๔	นายโส บุญช่วย	ส.อบต.ไผ่ ม.๖	โส บุญช่วย	
๕	นายบรรจง หินกอง	ส.อบต.ไผ่ ม.๑	บรรจง หินกอง	
๖	นายปุ่น เสียงอ่อน	ส.อบต.ไผ่ ม.๑๐	ปุ่น เสียงอ่อน	
๗	นายชาติชาย คำโสภา	ส.อบต.ไผ่ ม.๓	ชาติชาย คำโสภา	
๘	นายวิจิตร พันธุ์ไผ่	ส.อบต.ไผ่ ม.๑๑	วิจิตร พันธุ์ไผ่	
๙	นางปราณี รัตวัน	ส.อบต.ไผ่ ม.๒	ปราณี รัตวัน	
๑๐	นายนุกูล บุญราช	ส.อบต.ไผ่ ม.๑๒	นุกูล บุญราช	
๑๑	นายทองสา เสนานนท์	ส.อบต.ไผ่ ม.๑๒	ทองสา เสนานนท์	
๑๒	นายประยูร รัตวัน	ส.อบต.ไผ่ ม.๔	ประยูร รัตวัน	
๑๓	นายสมาน รัตวัน	ส.อบต.ไผ่ ม.๗	สมาน รัตวัน	
๑๔	นายทองสุรย์ จันทพันธ์	ส.อบต.ไผ่ ม.๙	ทองสุรย์ จันทพันธ์	
๑๕	นายทวี จันทพันธ์	ส.อบต.ไผ่ ม.๑๑	ทวี จันทพันธ์	
๑๖	นายศิลป์ชัย แว่นแก้ว	ส.อบต.ไผ่ ม.๑๐	ศิลป์ชัย แว่นแก้ว	
๑๗	นายสมศรี บุญราช	ส.อบต.ไผ่ ม.๘	สมศรี บุญราช	
๑๘	นายบุญส่ง ภูญา	ส.อบต.ไผ่ ม.๔	บุญส่ง ภูญา	
๑๙	นายทองแดง บุญราช	ส.อบต.ไผ่ ม.๑	ทองแดง บุญราช	
๒๐	นายสุบรรณ นนทะวงษ์	ส.อบต.ไผ่ ม.๗	สุบรรณ นนทะวงษ์	
๒๑	นายวรากร รัตนะวัน	ส.อบต.ไผ่ ม.๕	วรากร รัตนะวัน	
๒๒	นายสุรศักดิ์ รัตวัน	ประธานสภาฯ	สุรศักดิ์ รัตวัน	
๒๓				

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประสิทธิ์ เจตนา	นายก อบต.ไผ่	ประสิทธิ์ เจตนา	
๒	นายธีรภพพงษ์ รัตนะวัน	รองนายก อบต.ไผ่	ธีรภพพงษ์ รัตนะวัน	
๓	นายไพโรจน์ รัตนะวัน	รองนายก อบต.ไผ่	นายไพโรจน์ รัตนะวัน	

๔	นายกิตติศักดิ์ จริยาปรีชานนท์	ปลัด อบต.ไผ่	กิตติศักดิ์ จริยาปรีชานนท์	
๕	น.ส.อินทิราภรณ์ คำแสน	ผอ.กองการศึกษา	อินทิราภรณ์ คำแสน	
๖	นางปวันรัตน์ อัครบุตร	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	ปวันรัตน์ อัครบุตร	
๗	นายสุนทร แสงไสย	นิติกร	สุนทร แสงไสย	
๘	น.ส.จารุณี จำปาพันธ์	เลขานุการนาย	จารุณี จำปาพันธ์	
๙	น.ส.นันทวัน สาสังข์	นักวิชาการการเงินฯ	นันทวัน สาสังข์	
๑๐	นางจุฑารัตน์ รัตนวัน	จพง.การเงินฯ	จุฑารัตน์ รัตนวัน	
๑๑	น.ส.อัจฉราพร บุญจันทร์	นักวิชาการพัสดุ	อัจฉราพร บุญจันทร์	
๑๒	นางสาวนิประเวศ บุขบงค์	นักทรัพยากรบุคคล	นิประเวศ บุขบงค์	
๑๓	นายศรายุทธ เนตรสุวรรณ	นักพัฒนาชุมชน	ศรายุทธ เนตรสุวรรณ	
๑๔	นางสาววรินทรา บุญสนอง	นักวิชาการศึกษา	วรินทรา บุญสนอง	
๑๕	นายธีระศักดิ์ พรรษา	จพง.ธุรการ	ธีระศักดิ์ พรรษา	
๑๖	นายพิพัฒน์ พรหมโลก	ผู้อำนวยการกองช่าง	พิพัฒน์ พรหมโลก	
๑๗	นางสาวปุณิกา เนื้อทอง	นักวิเคราะห์ฯ	ปุณิกา เนื้อทอง	
๑๘	นางสาวศิริพร ศุภษร	จพง.จัดเก็บรายได้	ศิริพร ศุภษร	

เปิดประชุมเวลา

๐๙.๓๐น.

เมื่อที่ประชุมมาพร้อมกันแล้ว ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ

ประธานสภาฯ อ่านประกาศอำเภอราชไศล เรื่องการอนุมัติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ ๑.๑ เรื่อง การออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ นายอำเภอราชไศล ว่าร้อยตรี ธีรธร แข็งขัน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภาฯ กระผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญที่ ๔ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด

เลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด

/ประธานสภาฯ...

ประธานสภา	ตามที่ท่านเลขาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ และตามสำเนาที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่าน มีท่านใดที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดหายไป หรือไม่ถูกต้องสมบูรณ์ สามารถเสนอแก้ไขได้
ที่ประชุม	ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประธานสภา	ถ้าที่ประชุมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง กระผมขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๑
มติที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานสภา	๓.๑ พิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ตามที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้ยื่นญัตติขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เพื่อแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนให้กับพี่น้อง ที่ได้เสนอความจำเป็นเร่งด่วนและมีการประชุมประชาคมหมู่บ้านและได้ยื่นหนังสือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จึงขอเรียนเชิญท่านคณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้รับทราบ
-----------	--

นายประสิทธิ์ เจตนา

เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน และเป็น การแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จึงขอจ่ายขาดเงินสะสมตามที่ได้รับการร้องเรียนประชาชน ดังนี้

๑. ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน บ้านไผ่ หมู่ที่ ๙ มีความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังบริเวณถนนอยู่เป็นประจำ ช่วงฤดูฝน ซึ่งไม่มีทางระบายน้ำ

๒. ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐ และหมู่ที่ ๑๑ มีความเดือดร้อนจากถนนชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนลูกรังทำให้เกิดฝุ่นละออง และการสัญจรไม่สะดวก เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง

คณะผู้บริหารจึงให้ทางกองช่างและเจ้าหน้าที่ได้สำรวจและประมาณการงบประมาณที่ต้องดำเนินการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

นายสุนทร แสงใสย์

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๒๒๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. เจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะการเงินการคลังที่มั่นคง

/พร้อมที่จะ...

พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ หรือนำไปใช้เพื่อการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังนั้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะยาว

๒. ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมที่ส่งฝากเงินทุน ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) หรือเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แล้วนำไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการหรือยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่สามารถนำไปใช้ได้

๓. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ วรรคท้ายที่กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้เงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะนำเงินสะสมตามจำนวนในข้อ ๒ ไปใช้ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสำรองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้

๓.๑ สำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยคำนวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น ประมาณสามเดือน

๓.๒ สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยสำรองไว้ร้อยละสิบของยอดวงเงินสะสมคงเหลือหลังจากหักรายการคำนวณตามข้อ ๒ และข้อ ๓.๑

๔. ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่าย

๔.๑ เป็นโครงการหรือกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ ทั้งนี้ การนำเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๔.๑.๑ โครงการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ผนวก ๑) ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการสร้างรายได้ของประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น ให้ดำเนินการดังนี้

๔.๑.๑.๑ กรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมีเงินสะสมเหลืออยู่เพียงพอที่จะนำไปจัดทำโครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

/گیให้องค์กร...

ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานำเงินสะสมที่มีอยู่ไปดำเนินการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในด้านดังกล่าว โดยเฉพาะปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นเวลานาน เช่น สิ่งสาธารณะประโยชน์ขาดแคลน ชำรุด เสียหาย เป็นต้น

๔.๑.๑.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเงินสะสมไม่เพียงพอที่จะดำเนินการแต่มีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเร่งด่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อาจจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) ภายใต้กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ (ผนวก ๒) โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังนี้

(๑) โครงการต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ หรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยคัดเลือกโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในลักษณะงบลงทุนที่ได้จัดลำดับความสำคัญไว้แล้วจากแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจ่ายเงินสะสมในจำนวนที่ไม่น้อยกว่างบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรสมทบให้

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเสนอโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้มากกว่า ๑ โครงการ แต่จะได้รับการสนับสนุนไม่เกินวงเงินสูงสุดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทจะได้รับ ทั้งนี้ โครงการที่จัดทำจะต้องมีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องจัดทำโครงการขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ และจัดส่งโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองข้อมูลจำนวนเงินสะสมที่เหลืออยู่ แบบสรุปรายการ งบประมาณราคาค่าก่อสร้างผังบริเวณสถานที่ดำเนินการ สำเนารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น เป็นต้น ส่งให้จัดหวัดภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลับกรองโครงการระดับจังหวัด ตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากส่งเกินระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมาตรการนี้

(๕) ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกักกันโครงการขึ้นมาคณะหนึ่ง โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) จากส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามจำนวนที่เห็นสมควร โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็น

/ประธาน...

ประธาน ท้องถิ่นจังหวัดเป็นเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามหนังสือฉบับนี้ โดยในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้คำนึงถึงความคุ้มค่า ความเป็นธรรม ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

(๖) เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองโครงการได้ให้ความเห็นชอบโครงการตาม (๕) แล้ว ให้จังหวัดรวบรวมโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเพื่อความร่วมมือเร็วในการจัดส่งข้อมูล ขอให้ส่งข้อมูลทาง e-mail : SPS-dla@hotmail.com อีกทางหนึ่ง ประกอบด้วย

๑) สรุบบทนำภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการที่จะได้รับความเห็นชอบ จำนวน ๑ ชุด

๒) รายละเอียดโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเห็นชอบ จำนวน ๒ ชุด โดยเอกสารโครงการแต่ละชุดให้จัดเรียงตามลำดับ ดังนี้

๒.๑) บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาค่าก่อสร้างของโครงการ

๒.๒) ประมาณการราคาค่าก่อสร้างของโครงการ พร้อมบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงานและราคาต่อหน่วยของวัสดุ โดยประมาณราคาค่าก่อสร้างให้ใช้ราคามาตรฐานของทางราชการ และหากเป็นรายการที่ไม่มีราคามาตรฐานของทางราชการกำหนดไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย์ หรือหากไม่มีราคามาตรฐานของทางราชการหรือราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย์ก็ให้ใช้ราคาท้องถิ่น

๒.๓) แบบแปลนโครงการ

๒.๔) ผังบริเวณสถานที่ดำเนินโครงการ

๒.๕) รูปถ่ายสภาพสถานที่ที่ดำเนินโครงการ

๒.๖) สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ระบุโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ

๒.๗) หนังสือรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีมีเงินสะสมไม่เพียงพอ (ผนวก ๓)

๒.๘) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น หนังสือที่แสดงเอกสารสิทธิ์ หรือหนังสือที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ดำเนินการโครงการ (ถ้ามี)

/(๗) องค์กร...

(๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๔.๑.๒ โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีแนวทาง ดังนี้

๔.๑.๒.๑ เป็นโครงการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น หรือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้าหรือผู้เจ็บป่วยเรื้อรังในท้องถิ่น (ผนวก ๔)

๔.๑.๒.๒ โครงการที่จัดทำจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการท่องเที่ยว ศึกษาดูงานหรือการแจกวัสดุสิ่งของ

๔.๒ โครงการที่จะนำเงินสะสมไปใช้จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ขอให้ นำข้อมูลปัญหา และความต้องการพื้นฐานของประชาชนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Plan : LSEP) มาประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการด้วย

๕. การรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม ตามข้อ ๔.๑.๑.๒ และ ๔.๑.๒ และให้จังหวัดรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามแบบที่กำหนด (ผนวก ๕)

สถานะทางการคลัง

จากการรายงานของส่วนการคลัง ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ มีเงินสะสมคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๓๖๗,๙๑๗.๔๗ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๘ วรรคท้ายที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้เงินสะสมให้ค้ำถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะนำเงินสะสมตามจำนวนในข้อ ๒ ไปใช้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ผู้บริหารได้เตรียมดำเนินการดังนี้

๑. สำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (เงินเดือนคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/ ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง) จำนวน ๓ เดือน เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒. สำรองเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๓ เดือน เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๓. สำรองเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน ๓ เดือน เป็นจำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

/๒. สำรอง...

๒. สำรองเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๓ เดือน เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๓. สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย ๑๐% เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๒๙,๕๔๓.๔๙ บาท

รวมเงินสะสมที่กักไว้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๙๓๙,๕๔๓.๔๙ บาท

จากยอดเงินสะสมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๑,๓๘๐,๓๕๗.๘๕ บาท กักไว้เป็นเงิน ๖,๙๓๙,๕๔๓.๔๙ บาท เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ตามหลักเกณฑ์ฯ ๔,๔๔๐,๘๑๔.๓๖ บาท

เพื่อให้การบริหารจัดการ ด้านบริการชุมชนและสังคม ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อนของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๔,๓๘๖,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พิจารณาอนุมัติต่อไป

รายละเอียดจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๔,๓๘๖,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินสะสม
แผนงานเคหะและชุมชน
หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
งานไฟฟ้าถนน ตั้งไว้รวมทั้งสิ้น ๔,๓๘๖,๐๐๐ บาท
งบลงทุน หมวดยกที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑. บ้านไผ่ หมู่ที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้า รพ.สต.ไผ่ ถึงบ้านหนองดุม ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.ไผ่ กำหนด จำนวน ๓๙๘,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๙๐

๒. บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสมพงษ์ รัตนวัน ถึงบ้านนางบุญเพียร รัตนวัน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๒๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐-๐.๒๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.ไผ่ กำหนด จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๙๑

๓. บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองดุม ถึงสุดเขต อบต.ไผ่ (บ้านบึงหมอก) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑๕๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๓๒ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐-๐.๒๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.ไผ่ กำหนด จำนวน ๓๙๙,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๙๒

/๔. บ้านเมียง...

๔. บ้านเมี่ยง หมู่ที่ ๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมี่ยง ถึงบ้านดวน น้อยปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.ไผ่ กำหนด จำนวน ๓๙๙,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๙๑

๕. บ้านคูสระใหญ่ หมู่ที่ ๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกโนนสังข์ ถึงบ้านคูสระน้อย ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๒๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐-๐.๒๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.ไผ่ กำหนด จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๙๒

๖. บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลคอนกรีต สายทางภายในหมู่บ้านหนองยางปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๔๐๐ ม. หนา ๐.๐๓ ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.ไผ่ กำหนด จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ หน้า ๑

๗. บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ ๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูสระน้อย ถึงบ้านหนองศาลา ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๒๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐-๐.๒๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.ไผ่ กำหนด จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๙๔

๘. บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบหนองแต่ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐-๐.๒๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.ไผ่ กำหนด จำนวน ๓๙๕,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๙๕

๙. บ้านไผ่ หมู่ที่ ๙ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. จุดดำเนินการ จากกองทุนหมู่บ้าน ถึงทางแยกไปสำนักงาน อบต.ไผ่ ปริมาณงาน ลงท่อ คสล. ๑๙๕ ม. บ่อพัก คสล. ๒๑ บ่อ ระยะทางดำเนินการ ๒๑๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.ไผ่ กำหนด จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๑๐๗

๑๐. บ้านคูสระใหม่ หมู่ที่ ๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคูสระใหม่ ถึง ห้วยพระบาง (เส้นหนองฮี) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร. ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.ไผ่ กำหนด จำนวน ๓๙๘,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๙๖

๑๑. บ้านไผ่ หมู่ที่ ๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง กองทุนหมู่บ้านไปฐานบังไฟ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.ไผ่ กำหนด จำนวน ๓๙๘,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๙๖

รวมยอดเงินที่ให้ทั้งสิ้น ๔,๓๘๖,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านคณะผู้บริหารได้ชี้แจง มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ และให้สมาชิก ทุกท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดโครงการที่ได้เสนอความเดือดร้อน เข้ามา ว่าถูกต้องหรือไม่

นายบุญส่ง ภูงา

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ขอเรียนถามเกี่ยวกับโครงการ บางโครงการ งบประมาณเท่ากันแต่ทำไม ปริมาณงานไม่เท่ากัน ขอให้ทางกองช่าง ได้ชี้แจง

นายพิพัฒน์ พรหมโลก

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร การคำนวณราคากลางแต่ละ โครงการ ต้องใช้รายละเอียดในแต่ละส่วนไม่เท่ากัน ระยะทางการขนส่งต่างๆจะไม่ เท่ากัน บางโครงการมีไหล่ทาง บางโครงการไม่มีไหล่ทาง เมื่อคำนวณราคากลาง มาแล้ว ปริมาณงานอาจจะไม่เท่ากัน

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภา

ขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๔,๓๘๖,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายขาดเงินสะสม

๓.๒ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ว่าด้วย การ บริหารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอ ราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประธานสภาฯ

ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติเพื่อขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบลว่าด้วย การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พิจารณา เห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เชิญท่านนายกได้ ชี้แจงเกี่ยวกับการร่างข้อบัญญัติตำบลว่าด้วย ว่าด้วย การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

/นายประสิทธิ์...

นายประสิทธิ์ เจตนา ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จากกรมการพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ดินลงสู่ท้องถิ่นและการบำรุงและดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก บ้านคูระน้อย ตำบลไผ่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งส่งมอบโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ ซึ่งทางจังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งมอบต่อให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เป็นผู้ให้บริการใช้น้ำ ซ่อมแซมดูแล บำรุงรักษาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งโครงการนี้มีราษฎรได้รับประโยชน์ ๓๓ ครอบครัว ในการให้บริการต้องมีกฎระเบียบเป็นข้อกำหนดในการให้บริการ เจ้าหน้าที่จึงได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๒ เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบแล้ว และได้ผ่านการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๓๓ ครีวเรือนแล้ว จึงนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เพื่อขอความเห็นชอบ ดังรายละเอียดร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๒ ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าขอเสนอให้สภาฯ อนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว เนื่องจากร่างข้อบัญญัตินี้ ไม่เกี่ยวข้องการเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ ได้กำหนดไว้ว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ก็ได้” จึงขออนุมัติจากที่ประชุมว่า จะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ประชุมสามวาระรวดเดียว

๑.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ว่าด้วย การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ วาระที่ ๑

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายก อบต.ไผ่ ได้ชี้แจงแล้วนั้น จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.ไผ่ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ว่าด้วย การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วาระแรก ต่อไป

นายประสิทธิ์ เจตนา ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่า จะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ว่าด้วย การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หรือไม่

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรืออภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๒ หรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขและอภิปราย (วาระแรก) ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๒

	๑.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารกิจการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๒ (วาระที่ ๒)
ประธานสภาฯ	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสอง สรุปว่าการพิจารณาวาระที่สอง นั้น ให้ที่ประชุมสภา ท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานในที่ประชุมเป็นประธาน กรรมการแปรญัตติตั้งนั้น จึงขอให้สมาชิกท่านใดที่จะขอแปรญัตติต่อที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ สามารถที่จะเสนอต่อที่ประชุมฯ ได้
ที่ประชุม	ไม่มี
ประธานสภาฯ	เมื่อไม่มีท่านใดที่จะขอแปรญัตติ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติว่าจะให้ความ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบ น้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๒ ในวาระที่ ๒ ต่อไป
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบผ่านร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน ตำบลไม่ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๒ วาระที่ ๒
	๑.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๒ วาระที่ ๓
ประธานสภาฯ	ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่า จะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน ตำบลไม่ เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๒ หรือไม่
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบตราเป็น ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน ตำบล เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๖๒
ประธานสภาฯ	เมื่อที่ประชุมได้ผ่านร่างข้อบัญญัติตำบล ดังกล่าว ทั้งสามวาระแล้ว จะได้นำเสนอ ท่านนายอำเภอราชสีห์ ไศล เห็นชอบ แล้วนายกององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ ลงนามใน ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป
นายสมาน รัตนวัน	เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ ได้พิจารณาอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว ให้ ทางเจ้าหน้าที่ได้ออกข้อบังคับในการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำให้มีประสิทธิภาพ และขอให้พิจารณาถึงผลกระทบในการใช้น้ำ เพราะห้วยพระบางเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ ผลิตน้ำประปาบริการประชาชน ชุมชนบ้านคูสระทั้ง สามหมู่บ้าน ควรมีข้อบังคับให้มี การห้ามทำนาปรังเพราะจะกระทบกับปริมาณน้ำที่จะใช้ผลิตน้ำประปา
นายธีรภักษ์ รัตนวัน	ในการให้บริการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเกษตรกร ในช่วงฤดูแล้งในการทำเกษตร ในปีนี้เป็นปีแรกในการให้บริการ ถ้าหากปริมาณ น้ำไม่เพียงพอ ก็จะเป็นข้อมูลในการเสนอขอของงบประมาณในส่วนหน่วยงานที่ รับผิดชอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ ประธานสภา	เรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระอื่นมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะ หรือสอบถามท่านคณะ ผู้บริหารหรือไม่

- นายสุนทร แสงไสย์** ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการแยกก่อนทิ้ง ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม – ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้เริ่มดำเนินการพร้อมกับอำเภอราชสีไศล โดยการเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการแยกขยะก่อนทิ้งในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ และขอแจ้งให้ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ทุกท่านได้ดำเนินการติดตั้งถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่พี่น้องประชาชน
- ที่ประชุม** รับทราบ
- นายชาติชาย คำโสภา** เรื่อง การขอโอนกิจการประปาของบ้านหนองดุม หมู่ที่ ๓ ด้วยคณะกรรมการบริหารกิจการประปาของบ้านหนองดุม หมู่ที่ ๓ ได้ มีความประสงค์ที่จะถ่ายโอนระบบประปาของบ้านหนองดุมหมู่ที่ ๓ ให้มาอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ซึ่งได้ผ่านการประชาคมหมู่บ้านและมีมติที่จะโอนกิจการประปาให้อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ และได้ทำหนังสือยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- นายประสิทธิ์ เจตนา** ตามที่ท่าน ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ได้แจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ทราบ ในการที่จะโอนกิจการประปาของบ้านหนองดุม หมู่ที่ ๓ ให้อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ซึ่งในวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้รับเอกสารไว้แล้ว ซึ่งจะให้ทางกองช่างได้สำรวจทั้งข้อมูลและสภาพของประปา และจะเสนอญัตติให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้พิจารณาในการรับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน ของหมู่ที่ ๓ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ในสมัยประชุมสภาสมัยต่อไป
- นายบุญส่ง ภูญา** ขอนำเรียนถึงปัญหาของถนนชำรุด ถนนเส้นบ้านเมียง – บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๑๒ ซึ่งเคยได้นำเรียนให้ที่ประชุมทราบแล้วเมื่อคราวก่อน ในระยะทางประมาณ ๗๐ เมตร เกิดการชำรุดเสียหายและเป็นอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมา และอีกสาเหตุเนื่องจากพี่น้องประชาชนได้ปลูกต้นยูคาลิปตัสติดกับแนวถนนคอนกรีต ทำให้รากของไม้ยูคาลิปตัส ขยายเข้าไปใต้พื้นถนนทำให้ถนนได้รับความเสียหาย ขอนำเรียนให้องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้ดูแลด้วย
- นายไพโรจน์ รัตนวัน** ขอชี้แจงเรื่องความเดือดร้อนของถนนคอนกรีต เส้นบ้านดอนกลาง – บ้านเมียง ซึ่งชำรุดเสียหายซึ่งทางกองช่างได้แจ้งว่า มีการนำซีเมนมาเทบริเวณดังกล่าว แล้วไม่เกลี่ยให้เสมอ ทำให้ถนนขรุขระ และเป็นเนินระยะทางประมาณ ๗๐ เมตร หลังจากการประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองช่างจะออกไปสำรวจเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ในส่วนสาเหตุของการชำรุดคงต้องให้กองช่างได้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุใด
- ประธานสภาฯ** มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี วันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ ในวันนี้ ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น

/ลงชื่อ...

ลงชื่อ กิตติศักดิ์ จริยาปรีชานนท์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (นายกิตติศักดิ์ จริยาปรีชานนท์)
 ปลัด อบต.ไผ่ /เลขานุการสภา อบต.ไผ่

ลงชื่อ สุรศักดิ์ รัตนะวัน ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 (นายสุรศักดิ์ รัตนะวัน)
 ประธานสภา อบต.ไผ่

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทวี จันทะพันธ์	คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม	ทวี จันทะพันธ์	
๒	นายชาติชาย คำโสภา	คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม	ชาติชาย คำโสภา	
๓	นายสมาน รัตนะวัน	คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม	สมาน รัตนะวัน	